



ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีภารกิจหลักด้านการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในฐานะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม จึงขอประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน โดยจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลเพื่อร่วมกันค้นหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” มาพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมภายในสถาบัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความศรัทธาให้กับผู้รับบริการ ตามแนวทางพัฒนาตนเอง ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ดังนี้

๑. พอเพียง : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความประมาณพอดี ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดิน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๒. วินัย : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของ ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจรรยาบรรณ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพต่อกฎระเบียบ กฎหมาย
๓. สุจริต : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้สถาบันเกิดความเสียหาย
๔. จิตอาสา : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ ด้วยความรัก ความสามัคคี สละเวลาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทน และจงรักภักดี กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ องค์กร และแผ่นดินเกิด

ทั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จะเป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ปลูกฝังการเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กร อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกุลพัชร ภูมิใจรอด)

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน